





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 พฤศจิกายน 2567




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<p><b>อสม.ชวนนับคาร์บ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เผย กรมฯ เสริมศักยภาพ อสม. ทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรม “อสม. ชวนนับคาร์บ” สอนการคำนวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในแต่ละวัน พร้อมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดีในชุมชน โดยใช้แอปพลิเคชัน SMART อสม. ที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกับระบบ “3 หมอรู้จักคุณ” ตั้งเป้าภายในสิ้นปี 2567 อสม. จะเป็นแกนนำสุขภาพให้ความรู้เชิงลึกในชุมชน ติดตามเยี่ยมบ้าน แนะนำการปรับพฤติกรรมสุขภาพ รณรงค์ป้องกัน NCDs ในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)</p>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ตู้ห่วยใย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมืองออนไลน์, ผจก., มติชน, topnews, fm91bkk, isranews, pptvhd, newtv, tnn, thecoverage, hfocus, bangkokbiznews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดตู้ห่วยใย บริการการแพทย์ทางไกลเชิงรุกในชุมชนด้วย 30 บาท รักษาทุกที่ ว่า นวัตกรรมบริการ "ตู้ห่วยใย" ให้บริการตรวจรักษา 42 กลุ่มโรค ผ่านระบบ telemedicine โดย 1 ตู้ให้บริการได้ถึง 72 คน/วัน จะช่วยให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและใกล้บ้าน พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายช่วยลดความแออัดและระยะเวลารอคอยการ รักษาพยาบาล จะเริ่มนำร่องในพื้นที่กทม. 50 แห่ง โดยติดตั้งที่ชุมชนสหกรณ์เคหสถานเจริญชัยนิมิตใหม่เป็นแห่งแรก และเตรียมขยายสู่ต่างจังหวัดในปีหน้า</p>	
<p><b>เตรียมใกล้เกลี่ยแพทยสภา-สภาเภสัชกรรม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (isranews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึง กรณีการฟ้องร้องกันระหว่างแพทยสภา กับ สภาเภสัชกรรม ว่า เรื่องคดีก็ต้อง เจริญว่าถอนกันได้เท่าไร เพราะต่างคนก็ต่างมีกฎหมาย ถือกันคนละฉบับ เพราะดูเหมือนเภสัชจะมีกฎหมายบางมาตรา สามารถจ่ายยาได้บางประเภท ก็ต้องมาดูว่าบางประเภทนั้นเมื่อเทียบกับ 16 กลุ่มอาการจะเข้าประเภทไหนบ้าง ไม่เข้าเลย หรือเข้าทั้งหมด โดยตนยอมรับไม่สามารถทำให้จบได้เลย และไม่รับปากว่าจะจบยังไง เพราะเป็นเรื่องที่เข้าศาลแล้ว ต้องไปจบที่ศาล แต่ถ้าไม่จบก็ว่ากันไปในทางคดี แต่ขอคุยตามเหตุผลของตนก่อน จะมีการนัดหมายพูดคุยกันช่วงสัปดาห์หน้า</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thecoverage, isranews, hfocus)</p> <p>-สภาเภสัชกรรมออกจดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 2 กรณีการฟ้องศาลปกครองเกี่ยวเนื่องกับโครงการดูแลอาการเจ็บป่วย เล็กน้อย 16 อาการ โดยเภสัชกรร้านยา ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอยืนยันข้อเท็จจริงที่สำคัญเพื่อการสื่อสารที่ ถูกต้อง ไม่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ได้แก่ 1) การดำเนินการโดยเภสัชกรในร้านยาคุณภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย 2) เภสัชกรรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยและการใช้ยาของประชาชน เป็นการ เพิ่มทางเลือกที่ยังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยอีกทางหนึ่ง 3) เภสัชกรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านยาเป็นอย่างดี 4) เป็น รูปแบบบริการสาธารณสุขที่ใช้กันอย่างได้ผลและปลอดภัยในระดับนานาชาติ 5) การประเมินผลการให้บริการในโครงการนี้ พบว่าเป็นที่น่าพอใจและให้ผลดีกับระบบสุขภาพของไทย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, bangkokbiznews, ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 4/2567 พิจารณาใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. รพท.เสนอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตู้กดอัตโนมัติ 1 ชั้น 2 หรือตู้เสียบียง และตู้เข้าหมวกกัน ยังไม่ผ่านในวาระนี้ เพราะข้อมูลยังไม่เพียงพอจะทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย และ 2.สมาคมโรงแรมไทยเสนอ การขอยกเว้นให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงแรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง คณะกรรมการให้ความเห็นว่า การจำหน่ายในโรงแรม มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 จึงไม่มีการอนุมัติ แต่อนุโลมให้ดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพักได้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะต้องร่างระเบียบเรื่องการอนุญาตให้ดื่มในห้องพักได้ตลอดเวลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus )</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด ในกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวน เขียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี 2567 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ที่เชิญชวนเขียร์ ประชาชนให้ ลด ละ เลิกเหล้า โดยลงนามผ่านระบบออนไลน์สูงสุด 10 ลำดับ ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ปัตตานี สมุทรสงคราม เชียงใหม่ อ่างทอง ยะลา และระนอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มสื่อ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>-นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ลงพื้นที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เคาะประตูบ้านชวนนักดื่ม "หันมาตรวจตับ-เลิกจิบขวด" พร้อมชวนโยบาย "ดึงคนเลิกเหล้าเข้ามาเป็นแกนนำ ชวนเพื่อนวงเหล้าหันมาตรวจตับและเลิกจิบขวด เพื่ออายุยืนในวันข้างหน้า" อย่างไรก็ตาม ทุกภาคมีแนวโน้มมีนักดื่มหน้าใหม่ที่เริ่มดื่มอายุน้อยลงใกล้เคียงกันเฉลี่ยอายุ 20.32 ปี โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉลี่ยคนละ 1,677.23 บาทต่อเดือน โดยภาคใต้มีค่าใช้จ่ายในการดื่มมากที่สุดคือ รองลงมาคือ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ</p>	
<p><b>โรคโควิด19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ )</p> <p>-กรมควบคุมโรค อพตศสถานการณผู้ป่วยโควิด-19 ภายในประเทศ สัปดาห์ล่าสุด สัปดาห์ที่ 45 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10-16 พ.ย. 2567 พบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มจำนวน 504 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบและผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ รวมจำนวนผู้ป่วยสะสมที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มตั้งแต่ต้นปี 2567 จำนวน 42,215 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ต้นปีจำนวน 215 ราย</p>	
<p><b>แนะเคล็ดลับสร้างพลังใจ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย ขณะนี้ในสังคมไทยมีประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตสูงถึง 10 ล้านคน กรมฯจึงมุ่งเน้นการสร้างพลังใจผ่านคำว่า "อึด-ฮึด-สู้" เพื่อให้สามารถต่อสู้และผ่านพ้นวิกฤติลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต โดย "3 อึด" คือ 1.คิดบวก 2.ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ที่ทำได้จริง 3.เรียนรู้จากประสบการณ์ ส่วน "3 ฮึด" คือ 1.รู้จักจุดแข็งของตัวเอง 2.ทำสิ่งที่ชอบ 3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ "4 สู้" คือ 1.วางแผนรับมือกับปัญหาที่นอกเหนือจากบ้าน 2.เครียดได้กลายเป็น 3.ดูแลสุขภาพร่างกาย ดื่มน้ำ ออกกำลังกาย และ 4.ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในปี 2568 กรมฯ จะเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงได้มากขึ้น โดยเปิดคลินิกให้คำปรึกษาทุกอำเภอใน รพ.ต่าง ๆ กระจายลงไปสู่ระดับตำบล และระดับ อสม.</p>	
<p><b>เบกกิ้งโซดาช่วยดับไฟกรณีฉุกเฉิน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า เบกกิ้งโซดา สามารถใช้ดับไฟกรณีฉุกเฉินในครัวที่มีเปลวไฟไม่รุนแรงได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้กรณีที่เกิดไฟไหม้จากน้ำมันหรือที่เกิดในหม้อใส่น้ำมันทอดอาหาร เพราะจะทำให้ไขมันกระเด็น เป็นอันตรายได้ การใช้น้ำหรือผ้าชุบน้ำเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>การเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, fm91bkk, , hfocus, newtv, workpointnews) นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย สถาบันฯ ใช้วิธีเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวน (PPVI) ลดความเสี่ยงการผ่าตัดซ้ำ ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรุนแรงไปแล้วกว่า 100 ราย ตั้งแต่ปี 2556 พร้อมถ่ายทอดสดเทคนิคระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงไทยในวงการแพทย์เด็ก และเป็นเจ้าภาพประชุม CSI Asia Pacific ยกระดับความร่วมมือวิจัยและฝึกอบรมบุคลากรทั่วโลก</p>	
<p><b>ข่าวปลอม/ บิดเบือน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- อย. ชี้แจงกรณีมีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Liv care plus ช่วยล้างสารพิษในตับ ฟันฟุ่ตับให้กลับมาทำงานปกติ ว่า เป็นข้อมูลเท็จ ถือเป็น การโฆษณาสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ antifakenews</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์เตือนหากเห็นรูปภาพเป็นแม่น้ำลำคลอง แสดงว่าสายตาไม่ดี สายตาเสีย ตาพร่ามัวว่า เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งภาพดังกล่าว คือ ภาพที่ลวงสายตาที่เกิดจากการรับรู้และตีความที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เนื่องจากแสง มุมมอง และสีที่ใช้ทำให้คนแต่ละคนเห็นภาพในรูปแบบที่ต่างกัน เช่น บางคนอาจเห็นเป็นแม่น้ำลำคลอง หรือ กำแพงสีขาว ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาสายตาแต่อย่างใด</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องไตดำ ริมฝีปาก มือและเท้า ถ้าสีไม่คล้ำแสดงว่าไตแข็งแรง ว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน โดยภาวะไตแข็งแรงหรือภาวะสุขภาพไตดีหรือไม่นั้น จำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาค่าการทำงานของไต การใช้สีของอวัยวะใด ๆ ไม่สามารถระบุความสามารถการทำงานของไตหรือภาวะไตทำงานผิดปกติได้</p>	
<p><b>สปสช. ครบรอบ 22 ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>- สปสช. จัดงานครบรอบ 22 ปี ก้าวสู่ปีที่ 23 "วันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.สินชัย ต่อวัฒนิกิจกุล รองเลขาธิการ สปสช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. ร่วมวางพวงมาลัยรูป นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการ สปสช.คนแรก และเป็นผู้ผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตลอด 22 ปี วันนี้ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเนื่องเนื่อง ล่าสุดปีงบประมาณ 2567 ได้ให้การดูแลผู้มีสิทธิบัตรทอง จำนวน 46,921,134 คน โดยร่วมกับหน่วยบริการทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน 22,277 แห่ง มีผู้ได้รับบริการผู้ป่วยนอก 166.660 ล้านครั้ง และบริการผู้ป่วยใน 6.223 ล้านครั้ง และสำหรับในปีงบประมาณ 2568 สปสช. จะเดินหน้าขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย บริหารจัดการกองทุนฯ, การมีบริการสาธารณสุขรองรับการเข้าถึงบริการของประชาชน, การคุ้มครองหลักประกันสุขภาพของประชาชน, การมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย และกลไกอภิบาลและระบบบริหารจัดการองค์กร พร้อมกำหนด 15 จุดเน้น การดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทย</p>	
<p><b>โรคไทรอยด์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, news1live, sondhitalk, thaipr.net )</p> <p>- นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รรท.ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวถึง กรณีพบการระบาดของโรคไทรอยด์ในนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตปทุมวัน จำนวน 20 ราย โดยผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีการสัมผัสใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกัน จึงได้ให้ยารักษาผู้ป่วยและยาป้องกันผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีอาการทุกราย แยกกักผู้ป่วยจนรับประทานยาครบ 5 วัน เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล เพื่อลดโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อโรค รวมทั้งให้แนวทางและมาตรการการป้องกันควบคุมโรคกับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น.ส.พิศมัย เรืองศิลป์ ผอ.สำนักการศึกษา (สนศ.) กทม.กล่าวว่า สนศ.ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์โรคโอมิครอนในโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง 437 แห่ง ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงพื้นที่รายโรงเรียนแบบทันที โดยกำหนดให้โรงเรียนรายงานจำนวนนักเรียนที่มีความเสี่ยง หรือพบการติดเชื้อ พร้อมทั้งกำชับให้โรงเรียนเฝ้าระวังและสังเกตอาการของนักเรียนทุกคน ดำเนินการตามมาตรการทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงให้โรงเรียนตรวจสอบความพร้อมอาคารเรียน ห้องเรียน เครื่องเล่นเด็ก ด้านสภาพแวดล้อม ความสะอาดสุขาภิบาล วัสดุการเรียนการสอน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สนศ.ได้ประสานบุคลากรจากสถานพยาบาลในพื้นที่ ร่วมชี้แจงสิทธิการรักษา การเข้ารับวัคซีนในวันประชุมผู้ปกครองและนักเรียนด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live,)</p> <p>-กรมควบคุมโรค เผยแนวทางป้องกันโรคโอมิครอน ต้องฉีดวัคซีนให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ซึ่งวัคซีนที่ใช้จะเป็นแบบรวม โรคคอตีบ โอมิครอน บาดทะยัก (DTWP) อยู่ในวัคซีนตัวเดียว สำหรับการฉีดวัคซีนนั้น จะฉีด 5 ครั้ง ใน 6 ขวบปีแรก โดยเข็มแรกจะให้ตอนอายุ 2 เดือน เข็มที่ 2 ให้ตอนอายุ 4 เดือน เข็มที่ 3 ให้ตอนอายุ 6 เดือน เข็มที่ 4 ให้ตอนอายุ 1 ปี 6 เดือน และเข็มที่ 5 ให้ตอนอายุ 4-6 ปี</p>	
<p><b>FNM2024 ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในอาเซียน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>-โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับเกียรติจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาท และการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานประชุม FNM 2024 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายของนักวิจัย และแพทย์จากทั่วโลกกว่า 600 คน โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการยอมรับด้านวิชาการ การวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub พร้อมยกระดับระบบสาธารณสุขไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ</p> <p>ดร. อาทิวรรณ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารกว่า 600 ท่านจากทั่วโลก ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ป่วย</p>	
<p><b>ชื่นชมแพทย์ รพ.แพร่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-นพ.ณัฐธนนัน เศรษฐวนิชย์ ผู้ช่วย ผอ.ด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กร รพ.แพร่ และทีมลูกโป่งรันเนอร์ เข้าช่วยกู้ชีวิตบีมหัวใจและซีสต์หัวใจนกวิงรายหนึ่งซึ่งนอนอยู่ริมถนน ไม่พบชีพจร นำส่ง รพ.แพร่ จนปลอดภัย ได้รับความชื่นชมจาก ผอ.ผู้บริหาร และคณะ จนท. รพ.แพร่</p>	
<p><b>ห้ามสอนลัทธิประหลาดเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผจก., ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., คมชัดลึก, INN, brighttv, workpoint, amarintv, nationtv, ch7, ch3, one31, postjung, topnews, thaiger) เพจไหนกระแส, อีจัน</p> <p>-เพจกำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่ โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ระบุ ที่พักสงฆ์ป่าสิริจันทร์ ต.สลกบาตร อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมแปลก อ้างสามารถสอนหุทิพย์ดาทิพย์ให้กับเด็กได้ โดยผู้สำเร็จวิชาดาทิพย์จะมองเห็นแม่ปิตตา และยังใช้ร่างคนตายมาประกอบกิจกรรม ทั้งนี้ นอภ.สลกบาตร สำนักพุทธ -สธ.-นายก อบต. พร้อมแอดมิน เข้าตรวจสอบเบื้องต้น สั่งห้ามสอนเด็กเด็ดขาด ให้ไปสอนพระกับแม่ชี ประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น ไม่ให้สอนเด็กและเยาวชน พร้อมให้ยุติการสอนดาทิพย์ หุทิพย์เด็ดขาด และต้องขออนุญาตสร้างสำนักสงฆ์ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักพุทธฯ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ขบวนการคนต่างด้าว แย่งคิว-รักษาฟรีในไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (kapook )</p> <p>-ใน TikTok มีการส่งต่อคลิปเรื่องขบวนการคนต่างด้าว เข้ามารักษาฟรีในประเทศไทย แย่งคิวรักษา โดยเฉพาะในโรงพยาบาลจุฬาฯ และก่อให้เกิดความโกรธแค้นและคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>เรื่องดังกล่าวเกิดจากรายการ ชีตเส้นใต้เมืองไทย ของคุณสุภาพ คลีชฉาย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ที่พูดว่า มีคนต่างด้าวมาแย่งเข้าคิวในการรักษาฟรีในเมืองไทย โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน และเรื่องนี้ทำกันเป็นขบวนการ ทำกันเป็นลำเป็นสันนั้น เกิดจากโพสต์ของนายสมเกียรติ โอสถสภา อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโพสต์เก่าตั้งแต่ปี 2559 หรือเมื่อ 8 ปีที่แล้ว และนายสมเกียรติก็ได้เสียชีวิตไป ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 หรือเมื่อกว่า 1 ปีครึ่ง แต่เรื่องนี้กลับถูกนำมาเล่าซ้ำ และมีคนตัดต่อคลิปของนายสุภาพ เอาไปลงใน TikTok และส่งต่อกันทางไลน์ จนแพร่กระจายกันเป็นวงกว้าง สร้างความเข้าใจผิดและทัศนคติที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างคนไทยและคนจากประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา เคยออกมาพูดเรื่องนี้ ว่า ข้อความที่ส่งต่อและแชร์กันว่าคนต่างด้าวเข้ามาแย่งใช้โรงพยาบาลรัฐ ถือเป็นข้อความที่นำไปเป็นห่วง สร้างอคติต่อชาติอื่น ทั้งที่ยังไม่มีการศึกษาข้อเท็จจริง โรงพยาบาลส่วนมาก มักจะแยกคิวคนไทยกับคนต่างชาติไว้อยู่แล้ว ไม่ได้รบกวนผู้ป่วยปกติ แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินจริง แพทย์ก็ต้องรักษาให้ก่อน ไม่มีการที่ใครแย่งคิวใคร ฉะนั้นจึงอยากให้ศึกษาข้อเท็จจริงก่อน</p> <p>ในขณะที่ นายวิวัฒน์ ตามี ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง กล่าวว่า คนต่างด้าวก็ไม่ได้อยากเข้าโรงพยาบาลร่ำเพื่อ จะไปก็ต่อเมื่อจำเป็น และต้องรีบไปแต่เช้าเพราะกลัวว่าจะไม่ได้คิว หลายคนไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลด้วยซ้ำ เพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ในขณะที่โรงพยาบาลตามชายแดน เช่น โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก มีอัตราคนต่างด้าวเข้าใช้บริการเยอะกว่าคนไทยจริง หากหมอไม่รักษาเลยก็จะผิดจรรยาบรรณ</p>	
<p><b>แครอทปนเปื้อนแบคทีเรีย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, mcot, news1live, Linetoday,)</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) รายงานเกิดการระบาดของเชื้ออีโคไลจากแครอททอร์แกนิก และเบบี้แครอทใน 18 รัฐ มีผู้ป่วย 39 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในนิวยอร์ก มินนิโซตา และวอชิงตัน และมีการเรียกคืนแครอททอร์แกนิกและเบบี้แครอททั้งหมด</p>	
<p><b>ไข้เลือดออก' ระบาดหนัก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ว่า สถิติอย่างเป็นทางการ โดยกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศ ระบุว่า ในปี 2567 มีผู้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออกแล้ว 407 ราย และมีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 78,595 คน ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศ</p>	
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	